

โคลอมเบียผ่านร่างแผนกระตุ้นผลผลิตข้าวฉบับแรกของประเทศ



เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นาย Andres Valencia Pinzon รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท ได้เข้าร่วมการประชุมวาระแห่งชาติว่าด้วยเรื่องข้าวครั้งที่ ๑ และลงมติผ่านร่างแผนกระตุ้นผลผลิตข้าวปี ๒๕๖๒ ซึ่งนับเป็นฉบับแรกของประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของข้าวโคลอมเบียในตลาดโลกด้วยมาตรการกระตุ้นผลผลิตและผลกำไรของชาวนา โดยตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกเป็น ๒,๙๘๗,๕๐๐ ไร่ ภายในปีนี้

ร่างแผนกระตุ้นผลผลิตข้าวดังกล่าวประกอบไปด้วยข้อเสนอการดำเนินการ ๕ มาตรการ ได้แก่

๑. มาตรการสำรวจหาพื้นที่ที่สร้างผลผลิตได้มากที่สุด
๒. มาตรการวางแผนการเพาะปลูก
๓. มาตรการส่งเสริมการช่วยเหลือทางเทคโนโลยี
๔. มาตรการส่งเสริมการเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินและการจัดการความเสี่ยง
๕. มาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการค้า

สำหรับมาตรการวางแผนการเพาะปลูก จะใช้ข้อมูลปริมาณการบริโภคภายในประเทศ ปริมาณข้าวในคลังและปริมาณการนำเข้า มาพิจารณากำหนดพื้นที่เพาะปลูกประจำปี ๒๕๖๒ ที่ตั้งเป้าไว้ ๒,๙๘๗,๕๐๐ ไร่ เพื่อให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวกลับมามีปริมาณเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับในปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ หลังจากที่ลดลงไปในปีก่อน

ทางด้านมาตรการส่งเสริมการเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงิน กระทรวงเกษตรฯ เสนอมาตรการสินเชื่อรูปแบบพิเศษ ๓ ประเภท ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการลงทุนปลูกข้าวพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเพาะปลูกผ่านโครงการประกันการขายผลผลิตของรัฐบาลที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราในท้องตลาด ด้วยอัตรา ร้อยละ ๓.๕ สำหรับผู้ผลิตขนาดเล็ก และร้อยละ ๕.๕ สำหรับผู้ผลิตขนาดกลาง และสินเชื่อสำหรับการซื้อเครื่องจักรและ

การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานพร้อมเงื่อนไขพิเศษ ด้วยอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ ๖.๕ ถึง ๘.๕ ตามขนาดของผู้ผลิต (เล็ก กลาง และใหญ่) อีกทั้งยังมีการกำหนดมาตรการเพื่อการบรรเทาหนี้สินของชาวนา และลดเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงมาตรการกระตุ้นผลผลิตทางด้านการประกันภัยทางการเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการของชาวนาด้อย

สำหรับการส่งเสริมการช่วยเหลือทางเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรฯ สหพันธ์ชาวนาแห่งชาติ (Fedearroz) และกองทุนข้าวแห่งชาติ จะร่วมมือกันเพื่อขยายขอบเขตพื้นที่ในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว (AMTEC) และในส่วนของมาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการค้า ได้พิจารณากำหนดแผนการปรับสภาพดินตามที่หน่วยงาน APP กำหนดไว้ นอกจากนี้ ผู้ผลิตข้าวจะยังได้รับผลประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการค้าจากตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งชาติโคลอมเบียตลอดทั้งปี ๒๕๖๒

ทั้งนี้ รัฐมนตรีเกษตรฯ โคลอมเบีย ตั้งเป้าให้ร่างแผนกระตุ้นผลผลิตข้าวนี้ครอบคลุมทุกพื้นที่การผลิตข้าวของประเทศ และหวังจะใช้เป็นแม่แบบสำหรับการกำหนดแผนการเพาะปลูกข้าวประจำปี ๒๕๖๕ อีกด้วย

อนึ่ง ในปี ๒๕๖๑ โคลอมเบียผลิตข้าวได้ประมาณ ๒.๓ ล้านตัน คิดเป็นปริมาณผลผลิตเฉลี่ย ๔.๘ ตัน ต่อ ๑ เฮกตาร์ (๖.๒๕ ไร่) ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ ๙

ที่มา: <https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Se-aprueba-plan-de-ordenamiento-productivo-para-el-arroz-.aspx/>

ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒